



ทศวรรษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง



นายวิลาส หวังอาษา

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

**ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จังหวัดยโสธร**

จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประทับใจในหลายๆ ด้าน

❖ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลังจากจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) มีความสนใจอยากศึกษาต่อระดับมหาลัย ไกล่ภูมิลำเนาบ้านเกิดที่สามารถทำงานและเรียนพร้อมควบคู่กันไปได้ด้วย วันหนึ่งขณะทำงานอยู่หน้าร้าน ได้ยินเสียงรถประกาศประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญวิ่งผ่านมา จึงมีความสนใจพร้อมจดเบอร์โทรข้างรถเพื่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีนั้น จึงทราบว่ามีค่าหน่วยกิตถูกมาก พร้อมทั้งมีการให้ทุนการศึกษาต่างๆ มากมาย จึงได้นำวุฒิการศึกษา ม.ปลาย ไปสมัครเข้าเรียนในปีดังกล่าว ปีแรกๆ ก็ลงทะเบียนเรียนไม่มาก เพราะติดขัดเรื่องทุนทรัพย์ หลังจากเรียนมาได้ ๑ ปี ผลการเรียนดีเข้าเกณฑ์ ทางมหาลัยได้ให้เขียนขอทุนการศึกษา และได้รับทุนการศึกษาตลอดมาจนจบปริญญา ในการเข้าเรียนฟังบรรยาย มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเทคโนโลยีทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในด้านการเรียนอย่างดียเยี่ยม ได้พบแลกเปลี่ยนความรู้ในการเรียนกับเพื่อนๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ทัศนศึกษาฯ ได้อบรมศึกษาดูงานฯ ระหว่างศึกษาอยู่ อาจารย์ทุกท่านได้ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาอย่างเต็มที่ สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นอาจารย์ทุกท่านให้ความรักและเอ็นดูนักศึกษา สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง ทำให้เกิดความรู้สึกรักอาจารย์ผู้สอน และรักสถาบันเป็นอย่างมาก บุคลากรทุกท่านดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี ตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา หรือแม้กระทั่ง ณ ปัจจุบัน ก็ยังได้รับความช่วยเหลือและการดูแลจากบุคลากรของรามฯ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่เสมอมา

❖ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ จากสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อได้รับวุฒิปริญญาตรี ก็ได้สมัครสอบข้าราชการของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ และได้บรรจุรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ในปีต่อมา รู้สึกดีใจและภูมิใจที่สามารถนำความรู้จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาใช้ได้เป็นอย่างดี ดังคำปณิธานที่ว่า "เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง"

❖ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา แม้จะทำงานหนักควบคู่กับการเรียนไปด้วย แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามในเรื่องการเรียนลดน้อยหรือถดถอยลงเลย แต่กลับทำให้เกิดความมุ่งมั่นและเกิดความ มุมนานะเพื่อจะสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ให้ได้ และสิ่งสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด คือการได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิต